

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 2559 ส่วนวันที่ 5-6 ธันวาคม 2559 จะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แต่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้</p> <p>พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เรียกว่าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และให้เป็นวันหยุดราชการ มีพิธีสำคัญของสำนักพระราชวัง คือ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ได้เตือนข้าราชการที่ไปร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล หลังจากที่ใช้เชลล์มีเดียเผยแพร่ภาพกริยาไม่เหมาะสมของข้าราชการกระทรวง พม. โดยขอให้ทุกคนให้อภัย เพราะอาจเป็นพฤติกรรมของข้าราชการเด็ก ๆ ซึ่งยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ขอให้ทุกคนสำรวมระหว่างอยู่ในพระราชพิธี</p> <p>พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ โดยให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลคราวละ 9 วัน จำนวน 2 คราว โดยปัญญาสมวาร 50 วัน ระหว่าง วันที่ 27 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม และศตมวาร 100 วัน ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2560</p>
ไทยรัฐ บ้านเมือง มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์	<p><b>ให้ ขรก.ออกกำลังกาย</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. มีแนวคิดให้ข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธตั้งแต่ 30 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยจะให้ข้าราชการทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกายบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ตั้งแต่ 15.00-16.30 น. เพื่อให้มีความตื่นตัวในการทำงาน และหากนายกฯ ไม่ได้ติดธุระใดๆ จะมาร่วมออกกำลังกายด้วย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานข้าราชการอื่นๆ นำไปเป็นตัวอย่าง โดยเรื่องนี้เกิดจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานที่ประชุม ครม. ว่าที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สรุปว่า คนไทยทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ใช้เวลากับการใช้เทคโนโลยีและรับชมโทรทัศน์เป็นเวลานาน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ขยายเวลานักท่องเที่ยว</b></p> <p>-เสนอข่าว ครม.เห็นชอบตามที่สธ.เสนอขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว หรือ ลอนสเตย์ วีซ่า จาก 1 ปีเป็น 10 ปี โดยให้ดำเนินการใน 14 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ อังกฤษ ญี่ปุ่น และแคนาดา โดยต้องมีเงินฝากในบัญชี 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป</p>
ไทยรัฐ คมชัดลึก	<p><b>ค้ำมหาวิทยาลัยตั้งกองทุนสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) กล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะผลักดันร่างพ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ว่า ปัญหาหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยคือ เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่ง CHES เคยประสานกับ สปสช. เพื่อช่วยจัดทำต้นแบบกองทุนสุขภาพเหมือนกับของกลุ่มพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจึงไม่ได้ผลักดันต่อ และมีการผลักดันร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแทน ซึ่งหากสกอ.ยังยึดต้นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ CHES จะเป็นแกนนำในการทักท้วงและฟ้องศาลปกครองต่อไป</p>
มติชน	<p><b>อากาศหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ที่ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 0 องศาเซลเซียสเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการเดินทางและสุขภาพ ทั้งนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์	<p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนตอนกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนืออาจมีสภาพอากาศแปรปรวน ลมแรง หนาว และมีฝนตกได้ในบางพื้นที่</p> <p>ที่ จ.ลำปาง อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 8 องศาเซลเซียส สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง เร่งให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ยังคงมีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว</p> <p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มมีอากาศเย็น ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคฤดูหนาวได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ป่วย 147,962 ราย เสียชีวิต 41 ราย สูงกว่าปี 2558 ประมาณ 2.3 เท่า จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พะเยา อุดรธานี และระยอง คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงฤดูหนาวในปี นี้ จะสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย</p>
เดลินิวส์ คมชัดลึก	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางวารภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย ในฐานะตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบและร้านค้าปลีกจาก 8 สมาคม และโรงงานยาสูบ กล่าวถึงการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ว่า ภาคีเครือข่ายได้แสดงความกังวลและขอให้มีการแก้ไขในมาตราต่าง ๆ ทั้งเรื่องของนิยาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจำกัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือการให้และรับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ต่าง ๆ การห้ามแข่งขายแบบมวน การกำหนดอายุคนขายในร้าน 18 ปี โดยเฉพาะการห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่ชอง หรือชองบุหรีแบบเรียบ ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการค้าระหว่างประเทศที่ยังเป็นข้อพิพาทกันในองค์การการค้าโลกในขณะนี้</p> <p>นอกจากนี้ ยังกังวลต่อการตั้งตัวแทนเอ็นจีโอ คือ นพ.ประกิต วาธิ์สาธกกิจ เลขานุการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. นี้ด้วย ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้ผลักดันยกร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งในร่างกฎหมายกำหนด ให้มี "คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ" 25 คน โดย 4 ใน 25 คน จะแต่งตั้งมาจาก "ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน" ซึ่งเท่ากับเป็นการยกตัวเอง พิจารณาเอง และยังสามารถไปเป็นกรรมการควบคุมฯ ที่ออกกฎหมายลูกภายหลังได้</p> <p>ด้าน น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผอ.โรงงานยาสูบ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.นี้ให้อำนาจรัฐมนตรีในการออกประกาศต่าง ๆ ได้โดยตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้การออกประกาศในอนาคตขาดความรอบด้าน จึงขอเสนอเรื่องการให้อำนาจในการออกกฎหมายลูก ควร จะต้องเป็นกฎกระทรวง มีการเสนอให้กรม.อนุมัติอย่างรอบคอบ ส่วนเรื่องการให้ผู้ผลิตแจกแจงส่วนประกอบในการผลิต ควรมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับของผู้ผลิต หากเปิดเผย อาจทำให้ผู้ผลิตบุหรีผิดกฎหมายนำสูตรไปผลิตขายเองในราคาที่ถูกลงกว่า</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ร่างพ.ร.บ.มิลค์โค็ด</b></p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ระบุมีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าควรควบคุมการโฆษณานมผงจากเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี โดยพบว่าการใช้โฆษณาของบริษัทนมมีผลสูงใจแม่แรกคลอดในการให้นมลูก</p> <p>พญ.ยุพียง แห่งเขาวนิช เลขานุการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากว่าเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ปี ควรจะดื่มนมแม่เพราะมีผลดีกับทั้งแม่และเด็ก จึงมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนให้มีการควบคุมการโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์นมผงไปจนถึง 3 ขวบ ส่วนประเด็นของปัญหาการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของโภชนาการ ผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดคือ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ใช่การตลาดของบริษัทนม เพราะแม่แรกคลอดต้องพบแพทย์ เพื่อติดตามและให้วัคซีนลูกอยู่แล้ว จึงไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p><b>การใช้ยาสมเหตุสมผล</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “ดูแลผู้สูงอายุ ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข” ว่า ไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการเป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยสธ.เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันเรื่องนี้ ได้มีการประกาศให้โรงพยาบาลสังกัด สธ.เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลไปเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ รพ.ศิริราช ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้</p> <p>คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กำลังผลักดันเรื่องการใช้อาหารอย่างสมเหตุสมผลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังทั่วประเทศ และกำลังจัดทำตัวชี้วัดเพื่อเป็นเกณฑ์บังคับการดำเนินงาน 35 ตัวชี้วัด และอยากให้ผลักดันเรื่องนี้ เป็นวาระชาติ โดยให้ผู้นำประเทศกล้าประกาศให้ไทยเป็นประเทศที่ใช้ยาสมเหตุสมผล หากทำได้ จะเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศอย่างเป็นทางการ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>สวัสดิการรักษากร.</b></p> <p>-เสนอข่าว ในวันที่ (23 พ.ย.) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง จะหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ในรายละเอียดการให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งระบบ โดยที่การรักษาพยาบาลข้าราชการจะดีไม่น้อยไปกว่าเดิมหรือดีมากกว่าเดิม และเบี้ยประกันที่รัฐบาลต้องจ่ายจะไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลจ่ายอยู่ปีละ 7 หมื่นล้านบาท ส่วนรายละเอียดการทำประกันค่ารักษาพยาบาลทาง รมว.คลังจะพิจารณาซ้ำอีกครึ่ง ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ เนื่องจากมีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ต่อต้าน ส่วนจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายนโยบาย เพราะที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คลังไปพิจารณาศึกษาเรื่องนี้และมารายงานให้ทราบว่ดี ไม่ดีอย่างไร</p>
ไทยรัฐ บ้านเมือง	<p><b>ป่วยเบาหวานเสี่ยงตาบอด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นตา ตามช่วงอายุ หากมีอายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า 30 ปี ควรได้รับการตรวจครั้งแรกหลังจาก 5 ปี ที่พบว่า เป็นโรคเบาหวานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ควรตรวจเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และผู้ที่ตั้งครรถ์ควรรับการตรวจทุก 3 เดือนจนกว่าจะคลอด</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคหลอดเลือดสมองตายอันดับ2</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบประสาท เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชากรทั่วโลกประมาณ 5.7 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1.5 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีข้อมูลระบุว่าผู้ที่มีพฤติกรรม 3 S เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ 1.การนอน คือผู้ที่นอนกรน 2.เช็กซ์ โดยเฉพาะกลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ และกลุ่มคนข้ามเพศ และ 3.การสูบบุหรี่</p>
เดลินิวส์	<p><b>ข้อเข่าเสื่อม</b></p> <p>-เสนอบทความ พท.ป.อังสนาภรณ์ พานิชอนุเคราะห์กุล รอง ผอ.โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้ความรู้การดูแลสุขภาพก่อนโรคลุกลามว่า ข้อเข่าเสื่อมพบได้กับทุกเพศวัย ส่วนมากมักพบในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยสามารถช่วยประคับประคองโรคก่อนจะลุกลามและมีความรุนแรงมากขึ้นได้ ร่วมกับการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน และออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชนออนไลน์	<p><b>สาวพังงาแพ้วังสาคร</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอุมพร ชูไฟ อายุ 39 ปีผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ อบจ.พังงา ได้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ อบจ.พังงา หลังจากที่เข้ารักษาตัวที่รพ.พังงาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้วยสาเหตุอาหารเป็นพิษ เนื่องจากรับประทานตัวด้วงสาครจำนวน 10 ตัว จนเกิดอาการแพ้อย่างมาก และได้ออกจากมาพักผ่อนต่อที่บ้านพัก เมื่อเที่ยงวันที่ 21 พฤศจิกายน โดยนายจิระวิน ชูไฟ อายุ 40 ปีสามี ได้พบภรรยาอนเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ เมื่อเวลาประมาณ 16.45 น. จึงรีบนำตัวส่งรพ.พังงาทันที</p> <p>นพ.ธรากร ธนูฤๅษี รองผอ.รพ.พังงา กล่าวว่า การชันสูตรเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ส่วนเรื่องการแพ้วังสาครนั้น ไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตในวันนี้ เพราะเป็นอาการที่รักษาไปแล้ว แต่ถ้าต้องการจะหาสาเหตุการตายอย่างละเอียด ต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<b>อ.ตะพานหิน สร้างรร.ผู้สูงอายุ</b> -เสนอข่าว ดร.ธานี โชติกคาม สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มารวมกลุ่มกัน มาโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อเรียนรู้แบบองค์รวมให้กายใจและสุขภาพมีความสุข อยู่ในสังคมได้แบบไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ซึ่งทุกวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกหลานให้มีความสุขกายสบายใจดังกล่าว
แนวหน้า	<b>รพ.นครพนมจัดนั่งสมาธิ</b> -เสนอข่าว นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้ที่มารับบริการ ลดความวิตกกังวล ลดความซึมเศร้า และคลายความเครียดจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์แผ่เมตตา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30 น.
มติชน	<b>แพทย์ออนไลน์</b> -เสนอบทความ ขณะนี้มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมาก มีทั้งที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องเท็จ รวมไปถึงการขายของ หรือการโฆษณาต่างๆ ที่ทำให้หายจากโรค ผู้อ่านจึงต้องมีความรอบคอบ หารายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
บ้านเมือง	<b>ประชุมวิชาการสุรา</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสุรา ระดับชาติ ครั้งที่ 9 "สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา" และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา จัดโดย สสส.และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.รามการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ข่าวสด	<b>ความร่วมมือปลูกพืชสมุนไพรออร์แกนิก</b> -เสนอข่าว นายทรงพล อาหารธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กล่าวว่า การปลูกพืชสมุนไพรออร์แกนิก เป็นความร่วมมือระหว่าง อ.อ.ป. กับกระทรวงสาธารณสุข โดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อที่จะปลูกพืชสมุนไพรทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ รงทอง กระวาน เร่ว ดีปลี พริกไทย ฯลฯ
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<b>รถทัวร์ตกเหว</b> -เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ตกเหวบริเวณเขาพลึง บ้านบึงหลัก-หนองน้ำเขียว หมู่ 7 ต.บ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ เป็นรถทัวร์ร่วม บขส.999 ที่กลุ่มผู้โดยสารเช่านำเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ และกำลังเดินทางกลับกรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ระบุว่า เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะมาจากคนขับหลับใน ไม่ชำนาญเส้นทาง และเบรกแตก ในรถมีผู้โดยสาร 36 คน ทั้งหมดเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเกษียณราชการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สรุปมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 18 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 คน โดยญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไปยังศูนย์อำนวยการ ซึ่งตั้งอยู่รพ.อุตรดิตถ์

